

จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ สถานะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ ๒)

(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการติดตามครั้งที่ ๑ (เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒) โดยให้หน่วยงานตอบกลับภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๒

(ตัวอย่าง) บัญชีข้อเสนอแนะ (ตกค้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต้องเปลี่ยนตามบัญชีในการติดตาม)

การตรวจราชการประเภทที่ ๓ : การตรวจราชการตามภารกิจ

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

รวมจำนวน๔ ข้อ.....

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ จำนวน ...๔.. ข้อ				
๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด เชียงราย	๑) การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและการ เตือนภัยยังไม่ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชนใน ชนบทที่ไม่มีระบบการสื่อสารที่ ทันสมัย ยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว	๑) ขอให้ ทน.และ ทธ.บูรณาการ ข้อมูลการเตือนภัย โดยเชื่อมโยง ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ (Online) และส่งต่อให้กับกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล สำหรับการวางแผนเตรียมความ พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนใน กรณีที่เกิดภัยพิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ทน. ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำและข้อมูลการ เตือนภัยผ่านทาง เว็บไซต์ ews.dwr.go.th และ ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน EWS4THAI และเมื่อ มีสถานการณ์น้ำจะแจ้งข้อมูลการเตือนภัยผ่านทาง ไลน์ สำหรับในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำ ส่วนอุทก วิทยา/ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา ของสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค จะแจ้งข้อมูลการเตือนภัยไปยัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเข้า ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย	เอกสารแนบ ๖
๑๒ มีนาคม	๒) ขาดการบูรณาการ ระหว่างกรม	๒) ให้ ทน. และ ทธ. พิจารณานำ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)	เอกสารแนบ ๗

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๒๕๖๒ ณ กรมทรัพยากร ธรณี กรุงเทพมหานคร	ทรัพยากรธรณีกับหน่วยงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชา สังคม และความพร้อมของพื้นที่ ดำเนินการ	ข้อมูลระบบการทำงานด้านการเตือน ภัยมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเตือนภัยให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง และพื้นที่มากขึ้น	...ทน. ได้ประสาน ทธ. เพื่อบูรณาการการทำงาน ด้านการเตือนภัยร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน การเตือนภัยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงาน โดยเบื้องต้น ทน. ได้เพิ่มการรายงานการ แจ้งข้อมูลการเตือนภัยของระบบเตือนภัยล่วงหน้า ผ่านทาง Line กลุ่ม ระบบ Early Warning ซึ่งเป็น กลุ่มที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก แก่ ทธ.	
๑๒ - ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ณ จังหวัด เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์	-	๓) ให้ สทท.๗ (ราชบุรี) (ผู้ควบคุม งานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปลาจาน บ้านหนอง หอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ปฏิบัติตามข้อกำหนดTOR การก่อสร้างโครงการอย่างเคร่งครัด และควบคุมงานให้แล้วเสร็จตาม สัญญา และหากเกิดกรณีที่มีการขอ ขยายสัญญา ขอให้พิจารณา ดำเนินการตามเหตุผลที่เห็นสมควร โดยรัฐไม่เสียประโยชน์ และจะต้อง ดำเนินการผ่านความเห็นชอบจากผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง บันทึก ข้อมูลเป็นเอกสารและภาพประกอบ ไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...ขณะนี้ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นไป ตามแผนการปฏิบัติงาน	เอกสารแนบ ๘

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
		<p>๔) ให้ สทท.๗ (ราชบุรี)ประสาน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พะอ่า องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม พื้นที่สีเขียว โดยพิจารณากกล้าไม้ พันธุ์ท้องถิ่นมาปลูกในบริเวณ โดยรอบโครงการปรับปรุงฟื้นฟู แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองपालาน บ้านหนองหอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ...สทท.๗ จะร่วมกับเทศบาลตำบลหนองพลับให้ ประสานประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว</p>	<p>-</p>

การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)

การตรวจราชการประเภทที่ ๓ : การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงาน : .กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.)

รวมจำนวน ๗ ข้อ

(ดำเนินการได้ จำนวน ๒ ข้อ /อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ ข้อ /ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน - ข้อ)

แบบฟอร์ม ๔
(ประเภท ๓ หน่วยงาน)

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๓
๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และ สกลนคร และ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด นครราชสีมา ลพบุรี และสระบุรี	๑) ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับ สัตว์ป่าในช่วงฤดูแล้ง ทำให้สัตว์ป่า โดยเฉพาะแก้ง ออกมาหากินนอก พื้นที่ป่า ทำให้สัตว์ป่ามีความเสี่ยง ต่อการถูกล่า	๑) ให้ ทน. พิจารณาสันับสนุน งบประมาณก่อสร้างแหล่งน้ำผิวดิน สำหรับสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตอุทยาน แห่งชาติที่ขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับ สัตว์ป่า เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า ในฤดูแล้ง	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ทน. จัดทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนิน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว จังหวัด มหาสารคาม พร้อมให้มีการปรับแผนการ ปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จโดยด่วน	
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด มหาสารคาม และ กาฬสินธุ์	๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว จังหวัดมหาสารคาม มีผลการ ดำเนินงานก้าวหน้าร้อยละ ๖๕ ซึ่งการดำเนินงานอาจไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง เนื่องจากเหลือระยะเวลาการ ดำเนินงานอีก ๕๒ วัน (นับจากวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) และเมื่อเริ่ม เข้าสู่ฤดูฝน อาจทำให้ผู้รับจ้างขยับย้าย	๒) ให้ ทน. ทำหนังสือเร่งรัดหรือ หนังสือ อ แจ้งเตือนผู้รับจ้างดำเนินโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว จังหวัด มหาสารคาม ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง และ ให้ทันเวลากักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ ทน. จัดทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนิน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว จังหวัด มหาสารคาม พร้อมให้มีการปรับแผนการ ปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จโดยด่วน	ให้ ทน. ติดตามการดำเนินงานของ ผู้รับจ้าง ให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งาน ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ของสัญญาจ้าง และเบิกจ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตามกำหนด หากมีปัญหา และอุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน ให้ ทน. และผู้รับจ้างหารือร่วมกัน

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๓
	เครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้าง เข้าพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้			เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
		๓) ให้ ทน.พิจารณาความเป็นไปได้ ในการเปิดโอกาสให้ผู้แทน ภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ รับการจ้างงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองบัว จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ รวมถึง การพัฒนาถนนและพื้นที่โดยรอบอ่าง เก็บน้ำ และพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ทน. จะเชิญผู้แทนภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจรับการจ้างงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองบัว จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งต่อไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และการพัฒนาพื้นที่ โดยรอบอ่างเก็บน้ำ	
	๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มี ปริมาณน้ำฝนที่เต็มในอ่างเก็บน้ำ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากเข้าสู่ช่วง ฤดูฝนเต็มที่ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝน มากกว่าปริมาณกักเก็บของอ่างเก็บ น้ำ จึงควรวหาวิธีการนำน้ำมาใช้ ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด	๔) ศึกษาความเป็นไปได้ในการ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพิ่มเติม ให้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้าน โนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำน้ำ ส่วนเกินจากปริมาณกักเก็บมาใช้ ประโยชน์ หรือเก็บไว้ในหอดังสูง เพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ใช้น้ำน้อย	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ทน. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในทุกมิติ ทั้งด้านความพร้อมของชุมชน แหล่งน้ำต้นทุน และความคุ้มค่า ซึ่งหากมีความพร้อม จะได้นำเรื่อง การก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมบรรจุเข้าแผน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	
๗ และ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์	๔) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หาก ดำเนินการก่อสร้างถึงเก็บน้ำขนาด เล็กตามแนวท่อส่งน้ำเพิ่มเติม ในโครงการฯ จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ ใช้ใน ช่วงฤดูแล้งได้มากขึ้น ทั้งนี้	๕) ให้ สทภ.๔ (ขอนแก่น) และ สทภ.๗ (ราชบุรี) พิจารณาความเป็นไปได้ใน การจัดทำถังเก็บน้ำขนาดเล็กตามแนว ท่อส่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสำรองในช่วงฤดูฝน โดยกำหนดรายการดังกล่าวไว้ใน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ สทภ.๔ (ขอนแก่น) จะดำเนินการออกแบบและจัดทำ BOQ ถึงเก็บน้ำขนาดเล็กตามแนวท่อส่งน้ำ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ให้ชัดเจนในปีงบประมาณถัดไป และ สทภ.๗ (ราชบุรี) จะปรับแนวทางการดำเนินงาน	

เขตตรวจ / ว.ด.ป. /จังหวัด	สรุป ปัญหาอุปสรรค	สรุป ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๓
	หากกลุ่มผู้ใช้น้ำต้องสร้างกฎ กติกาในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกครัวเรือนสมาชิก รวมทั้ง บำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ อย่างยั่งยืน	รายละเอียดราคากลางการก่อสร้าง (Bill of Quantities: BOQ) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในปีงบประมาณต่อไปให้ชัดเจน	ตามที่ ผต.ทส. เสนอแนะต่อไป	
	๕) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาตาน ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ ๕๒ เกรงว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๖) ให้ สทท.๗ (ราชบุรี) เร่งรัดการดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาตาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง หากจำเป็นต้องขยายระยะเวลาให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เหมาะสม โดยภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ไม่เสียผลประโยชน์ และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ สทท.๗ (ราชบุรี) ได้กำชับให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและรูปแบบรายการที่กำหนด	ให้ ทน. ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญาจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	๖) โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่มสถานีเตือนภัยบ้านใหม่ห้วยนา กรณี มีพายุฝนรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อกระแสไฟฟ้าในสถานีเตือนภัย ทำให้ระบบการเตือนภัยอัตโนมัติไม่ทำงาน	๗) ให้ สทท.๗ (ราชบุรี) ประสานการดำเนินการกับเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม ในช่วงฤดูมรสุมอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับในช่วงฤดูมรสุมอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกสถานี	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ สทท.๗ (ราชบุรี) อยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ตรวจสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าหลักเข้าสถานีใหม่	

